



สีหกรณ์ครุณนทร์

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th



“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

บทบรรณาธิการ



แม้จะสวมเสื้อฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่อากาศก็ยิ่งร้อนได้ใจเสียจริงๆ ทุกวันนี้เวลาเจอหน้าใครมักจะมีบ่นว่าร้อน ร้อน ร้อน บางคนก็อุทานออกมาแบบไม่ยั้งว่าร้อน ฉิบ... พอได้ยินเสียงบ่นหนักๆ เข้าผมก็นึกสนุกตั้งคำถามกวนๆ กับคนที่บ่นว่า ถ้าให้เลือกระหว่างร้อนเต็มพิกัดหรือที่เรียกว่าร้อนสุดๆ กับหนาวสุดๆ จะเลือกอะไร เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าเลือกร้อนสุดๆ เหตุผลก็คือ ถ้าร้อนมากๆ เราก็สามารถหาทางแก้ได้ง่ายกว่าหนาวสุดๆ แขนงี้บ้าง ไปชายทะเลบ้าง ก็ยังพอแก้ได้ ส่วนหนาวสุดๆ ไม่รู้จะทำอย่างไร (ห้ามนึกถึงตัวช่วย เช่นแอร์ หรือฮีตเตอร์ นะครับ)

จะเห็นได้ว่า เอาเข้าจริงๆ อากาศร้อนมากๆ ก็ยังดีกว่าหนาวสุดๆ ในเมื่อบ้านเมืองของเราเป็นเมืองร้อนก็ต้องจำยอมรับสภาพของอากาศ จะทำได้ก็คือ ทำใจให้เป็นสุขกับอากาศร้อนของบ้านเราที่เราเลือกไม่ได้จะดีกว่า

บ้านผมเลี้ยงหมาพูดได้ ขนปุยอยู่ตัวหนึ่ง เรียกว่าเป็นหมาประจำบ้านก็ว่าได้ ที่นอนประจำคือ ใต้เก้าอี้ตัวโปรดของผมที่นั่งกินกาแฟพร้อมนอนเล่น วินาทีนั้นผมรู้สึกได้ว่า ไซควาสนาผมยังดีกว่าหมาตัวน้อยตัวนี้มากนัก เพราะไม่ว่าจะร้อนหรือหนาว เราก็ยังมีวิธีการจัดการกับตัวเราเองได้มากกว่ามัน ในขณะที่สุนัขขนยาว ปุยหนาทันทีเข้าฤดูหนาว ตัวโปรดของผมต้อง “ทน” เพียงอย่างเดียว ไม่มีทางเลือก จะไปหาบรยากาศหลบร้อนที่ไหนแบบคนก็คงไม่ได้ จะเปิดแอร์เอง เปิดพัดลมเองก็คงไม่ได้ จะช่วยตัวเองได้ก็เพียงเสียน้ำในภาชนะที่วางไว้เท่านั้น จะไปอุทธรณ์ฎีกากับใครก็คงไม่ได้

ยิ่งเจ้าของไปทำงาน หรือไปธุระต่างจังหวัดหลายๆ วันก็ยิ่งหมดสิทธิ์ไปพร้อมๆ กับน้ำที่เตรียมไว้ให้ นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมคิดตั้งนั้นเวลาร้อนแสนร้อนอย่างไร ผมนึกถึงสุนัขของผมแล้วบ่นไม่ออกจริงๆ อารมณ์ที่เริ่มจะหงุดหงิดก็กลับเย็นลงทันทีเช่นกัน

นี่รักสุนัขและชอบใจมันที่ได้ให้ข้อคิดอันมีค่าในอากาศวิปริต เอาแน่เอาอนของฤดูกาลไม่ได้ของบ้านเรา

หันมานึกถึงคำว่า “หนี” บ้าง ถ้าจะให้คำจำกัดความ หนี หมายถึง ภาระที่ต้องชดใช้ หรือส่งคืน ทุกคนมีหนีกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะหนีหนี้ในระบบหรือหนีนอกระบบ ก็ถือว่าเป็นหนีด้วยกันทั้งนั้น การลงทุนก็เป็นหนี เพราะต้องสร้างกำไรมาทดแทนทุน บางคนถึงกับหนีไม่ได้นอนไม่หลับมัวพะวงกับหนีสิน และการลงทุน

การบริหารจัดการที่ดี เป็นการวางระบบและวินัยทางการเงินที่ต้องคำนึงถึงรายรับ - รายจ่าย ให้เกิดการถ่วงดุลอย่างสมบูรณ์เหลือคือกำไร ระยะเวลา เป็นตัวหนึ่งในการคำนวณของการบริหารที่พูดมาเสียเยอะก็กำลังจะบอกท่านว่าหนีสินก็ไม่แตกต่างกันจากอากาศ ถ้าเรามีหนีสินแล้วก่อนอะไรก็ตั้งใจดีกว่าไรหนีแล้วขาดแคลน (คนละประเด็นกับภาษิตที่ว่า หนีทำให้เกิดทุกข์ หนีที่เกิดทุกข์ คือ หนีที่ไม่มีทางชำระคืน) ในเมื่อชีวิตต้องมีหนีก็ต้องเข้าใจหนี เช่นเดียวกับอากาศร้อน แสนร้อน นั่นเอง

“ความร้อนภายนอกจะไม่มีคามหมาย ถ้าภายในใจมีแต่ความสงบเย็น”

ปัญญา เนื่องฤทธิ



ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 089-533-0494

สวัสดีครับ พบกันเหมือนเช่นเคยในคอลัมน์ประธานแถลง ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวและการบริหารจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ของเราหลายเรื่อง เริ่มต้นจากเรื่องที่เป็นมงคลคือ เรื่องการจัดสร้างวัดอุทุมมคตหลวงปู่ทวด วัดช้างให้และหลวงปู่เอี่ยม วัดสพานสูง เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ของเราก่อตั้งมา 55 ปี ที่ได้ดำเนินการจัดสร้างและทำพิธีพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สหกรณ์ได้ดำเนินการมอบให้กับสมาชิกตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ และสมาชิกสมทบท่านก็ขอรับที่สำนักงานสหกรณ์ได้ในทุกวันทำการ สำหรับสมาชิก และผู้สนใจที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์ เช่นเดียวกัน และย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารายได้จากการขายวัดอุทุมมคต เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทางสหกรณ์จะนำไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดเลย ซึ่งรายละเอียดของการทอดกฐินจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เรื่องต่อมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ คือ การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำร่องที่จะใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นระบบเดียวกัน กล่าวคือในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละแห่งก็มีโปรแกรมและวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของระบบบัญชีและข้อมูลอื่นๆ แตกต่างกันไป ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน ไม่สามารถกระทำได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่จะพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการนี้ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ตั้งงบประมาณ จำนวน 285 ล้านบาท เพื่อจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ โดยได้ตกลงทำสัญญาจ้าง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเปิดโอกาสให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศใช้ร่วมกัน ในการนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง สมัครเข้าร่วมเป็นสหกรณ์นำร่อง ในการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ ซึ่งทางชุมนุมสหกรณ์ฯ ต้องการเพียง 16 แห่ง และสหกรณ์ ของเรา ก็ได้รับการยอมรับ ถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นลง (ภายใน 2 ปี) การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ ก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ในการบริหารจัดการสหกรณ์และเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ เหมือนกับระบบธนาคาร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

เรื่องการที่ข้าราชการครูบางส่วนไปใช้สิทธิกู้เงิน จาก ชพค. โดยผ่านธนาคารออมสิน ซึ่งขณะนี้การบริหารงานของ ชพค. ก็พบว่ามีปัญหาในหลายเรื่อง ตามที่ปรากฏ เป็นข่าวอยู่ในสื่อสารมวลชน

ส่วนการกู้เงินจาก ชพค. โดยผ่านธนาคารออมสินนั้น ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเปิดเผยทำให้ทราบว่าผู้ที่กู้เงินในโครงการดังกล่าว ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูง ถูกบังคับให้ทำประกันชีวิตและการส่งชำระเงินงวดในแต่ละเดือนส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย ส่วนที่เป็นเงินต้นมีเพียงเล็กน้อย ทำให้สมาชิกที่ส่งเงินชำระหนี้มาหลายปีปรากฏว่าเงินต้นลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย ในเรื่องนี้ผมและคณะกรรมการมีแนวคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มดังกล่าว โดยการที่จะรับภาระหนี้เงินกู้จากธนาคารออมสินมาอยู่กับสหกรณ์ของเรา (Refinance) โดยมีเงื่อนไขประการสำคัญในเรื่องต้นก็คือ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเพียงพอที่จะให้หัก ณ ที่จ่ายได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล และกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบโดยเร็วที่สุด เพราะทราบว่ากรณีนี้สมาชิกได้รับความเดือดร้อนมาก

เรื่องกฎหมายใหม่ที่มีผลเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาในการกู้เงิน และการค้ำประกันของสถาบันการเงินต่างๆ (ธนาคาร / สหกรณ์ออมทรัพย์) ซึ่งส่งผลให้สถาบันการเงิน ต้องมีการปรับเปลี่ยนสัญญาเงินกู้และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา และการค้ำประกันเงินกู้ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ถึงแม้จะถูกกำหนดให้เป็นสถาบันการเงินก็ตาม แต่สหกรณ์ก็คงยึดอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ เป็นแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนและกำหนดเงื่อนไขในการทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่เช่นเดียวกัน แต่ก็คงไม่ทำให้สมาชิกได้รับความลำบากและยุ่งยากมากขึ้นในการทำนิติกรรมสัญญากับสหกรณ์ฯ ที่ต้องชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ เพราะขณะนี้มีการแสวงหาที่ทำให้สมาชิกเกิดความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญากับสหกรณ์ฯ เช่น ต้องให้ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือต้องให้ผู้กู้มาเซ็นรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ซึ่งทำให้สมาชิกต้องยุ่งยากมากขึ้นทั้งหมดไม่เป็นความจริง สหกรณ์ฯ ยังคงมีแนวปฏิบัติและการใช้เอกสารประกอบการกู้เงินแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่ต้องย้ำกับสมาชิกในการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ก็คือการเขียนวัตถุประสงค์ของการกู้ ต้องเขียนให้ชัดเจนและนำเงินที่ได้นั้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ในสัญญาเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ ต้องเป็นลายเซ็นที่เหมือนกันทุกหน้าในเอกสารคำขอกู้ เพราะเคยมีกรณีการปลอมแปลงลายเซ็นของผู้ค้ำเกิดขึ้นในการกู้เงิน

เรื่องการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ และข้าราชการครู ในปีนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้กำหนดหัวข้อในการที่จะพัฒนาไว้ 2 หัวข้อ คือ

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2. การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี

โดยหัวข้อที่ 1 จัดอบรม 2 รุ่นละ 200 คน ในวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 4



สวัสดิ์ครบสมาชิกทุกท่าน ในเดือนนี้มีกิจกรรมของสหกรณ์ฯ กิจกรรมหลักก็เป็นกิจกรรมแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ กำหนดจัดงานเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาบุตรสมาชิกให้ความสนใจกันมากเป็นที่น่าปลาบปลื้ม ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกและสมาชิกทุกท่านครับ

ความคืบหน้ากรณีสหกรณ์ฯ เคาริตติยูเนียนคลองจั่น ขอเรียนให้ทราบว่าผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งครบกำหนดที่ศาลให้เจ้าหน้าที่แจ้งต่อกรมบังคับคดี มียอดผู้ขอขึ้นรับชำระหนี้จำนวน 17,885 ราย มูลค่าประมาณ 2.04 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขยายเวลายื่นชำระหนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกันติดตามการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการฯ

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสมาชิกสหกรณ์

ด้านการติดตามการดำเนินการ แบ่งเป็น

1. ความก้าวหน้าด้านคดี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้เข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินคดี ฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ แยกเป็นคดีแพ่ง 5 คดี ทุนทรัพย์ทั้งหมด 16,041 ล้านบาท และคดีอาญาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการ 4 คดี

2. ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้สหกรณ์ฟื้นฟูกิจการ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ทำแผน ได้มีประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาและให้เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 30 วัน

3. ผู้ทำแผนอยู่ระหว่างคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น และกรอบระยะเวลาการดำเนินการ โดยมีกำหนดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และขยายได้ไม่เกินวันที่ 7 กันยายน 2558

นอกจากนี้ การเยียวยาสมาชิกในระหว่างการจัดทำแผน ซึ่งคณะผู้จัดทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลฯ คือ

1. การให้เงินกู้เพื่อเยียวยาสมาชิกตามโครงการพิเศษ
 2. การจ่ายเงินฝากแก่เจ้าหน้าที่ที่มีเงินฝากไม่เกินรายละ 1 หมื่นบาท จำนวน 29,919 ราย เป็นเงิน 42 ล้านบาทเศษ ซึ่งศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกเป็นการประกอบธุรกิจปกติของสหกรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของสหกรณ์และไม่อนุญาติให้จ่ายเงินฝากให้แก่สมาชิก มีความคืบหน้าประการใด ผมจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ
- อีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับบงคค์ของเรา โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (เอ็มเอสซี) ออกแบบพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมให้สหกรณ์ออมทรัพย์มูลค่าโครงการรวมกว่า 285 ล้านบาท เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ชสอ. ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์นำร่อง 16 แห่งในทุกวิชาชีพ จากสหกรณ์สมาชิกทั้งหมด 1,050 แห่ง ให้เข้าร่วม ในการให้ข้อมูลระบบงานที่ใช้ในงานอยู่ และให้ทดสอบระบบ รวมถึงใช้งานจริง เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกมีโปรแกรมระบบงานรูปแบบเดียวกันและสามารถต่อยอดการทำธุรกรรมกับธนาคารต่างๆ ได้อีก

ปัจจุบันสหกรณ์ขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านไอที ส่งผลให้เสถียรภาพของระบบงานสหกรณ์ในภาพรวมมีความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคตทำให้การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ซึ่งต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ในช่วง 1 ปีแรก จะเป็นการพัฒนาระบบงานหลัก เช่น งานทะเบียนและเงินฝาก ก่อนพัฒนาระบบงานเสริมอีก 9 ระบบต่อไปในปีถัดไป ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ฯ นำร่อง 1 ใน 16 แห่ง สหกรณ์ฯ เราเป็นสหกรณ์ฯ ที่มีขนาดใหญ่มาก ก็ต้องมีการพัฒนาระบบและงานของสหกรณ์ฯ ให้ทันสมัยรองรับการใช้งานของสมาชิกที่มีจำนวนมากได้อย่างทั่วถึงครับ

สำหรับสหกรณ์ฯ เรา ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งได้ผ่านการบริหารงานมาแล้ว 2 ไตรมาส มีสมาชิกทั้งสิ้น 13,106 คน เป็นสมาชิกสามัญ 11,738 คน สมาชิกสมทบ 1,368 คน มีทุนเรือนหุ้น 2,714,727,330 บาท เงินรับฝาก 3,533,224,246.03 บาท มีทุนดำเนินการ 8,013,782,607.37 บาทและมีกำไรสุทธิ 60,101,263.65 บาท



อภิวัฒน์ จอนแจ้ว ๐๙๕-๕๖๕๙๓๕๐

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

รายงานจากห้องประชุมเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่องครับ ในส่วนที่มีผลต่อเพื่อนสมาชิกโดยตรงนั้นมีดังนี้ครับ

เรื่องแรกคงเป็นเรื่องการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ครับ

- ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท มีสมาชิกยื่นคำขอมา 125 ราย ขาดคุณสมบัติ 8 ราย คงอนุมัติ 117 ราย เป็นเงิน 234,000.00 บาท

- ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท มีสมาชิกยื่นคำขอมา 139 ราย ขาดคุณสมบัติ 3 ราย คงอนุมัติ 136 ราย เป็นเงิน 408,000.00 บาท

- ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท มีสมาชิกยื่นคำขอมา 118 ราย ขาดคุณสมบัติ 5 ราย คงอนุมัติ 113 ราย เป็นเงิน 452,000.00 บาท

รวม 3 ระดับ มีผู้ยื่นคำขอรับทุนมา 382 ราย ขาดคุณสมบัติ 16 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดคุณสมบัติในข้อ 6.4 คือ การตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

เรื่องที่สองเป็นเรื่องของที่ประชุมได้อนุมัติให้ดำเนินการทางคดีกับ “สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด” ให้เรียกทรัพย์สินมูลค่า 113 ล้านบาทเศษ กรณีนี้หากเพื่อนสมาชิกติดตามการรายงานมาอย่างต่อเนื่องคงจะทราบที่มาที่ไปแล้วนะครับว่าเกิดจากการที่สหกรณ์ฯ ได้นำเงินไปฝากที่สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด 150 ล้านบาท เมื่อต้นปี 2554 ต่อมาคณะกรรมการชุดที่ 53,54,55,56 ได้ทำการถอนเงินฝากคืนได้บางส่วนและหลังจากนั้นมาก็ไม่สามารถถอนเงินคืนได้ โดยทางคณะกรรมการดำเนินการได้พยายามทวงถามด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายครั้งหลายครา ทั้งการเดินทางไปพบคณะกรรมการของสหกรณ์เคหสถานนพเก้าและประธานกรรมการสหกรณ์เคหสถานนพเก้าเดินทางมาขอต่อรองถึงสำนักงานสหกรณ์ฯ ของเรา ทั้งการมีหนังสือทวงถาม แต่ก็ไม่สามารถถอนเงินฝากคืนได้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลต่อไป

เรื่องที่สามเป็นเรื่องของที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการ “โครงการพัฒนาสมาชิก” ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้อนุมัติงบประมาณไว้ 800,000 บาท โดยให้จัดอบรมสมาชิกในสองเรื่อง คือ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน กับเรื่องเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. รอบสี่ ซึ่งรายละเอียดเพื่อนสมาชิกที่สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์ฯ เร็วๆนะครับ ข้าอาจเต็ม เพราะรับจำนวนจำกัดครับ

เรื่องที่สี่คงเป็นเรื่องความคืบหน้าของคดีความสำคัญ ก็ขอสรุปสั้นๆ ดังนี้ครับ

- คดีของ “สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น” ทางสหกรณ์ฯ ของเราอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ เพราะมีเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยค้างรับอยู่ประมาณ 290 ล้านบาทเศษ ทางสหกรณ์ฯ ก็ได้ยื่นเอกสารแสดงความ **เป็นเจ้าหนี้** ร่วมไปแล้ว กรณีนี้เราคงต้องรอฟังคำสั่งศาลล้มละลายกลางว่าจะยอมรับแผนฟื้นฟูหรือไม่ต่อไปครับ

- คดีล็อตเตอร์ แยกออกเป็นหลายคดีครับ

คดีที่หนึ่ง ศาลตัดสินแล้ว คดียุติแล้ว ให้ บ.เทวาสิทธิพิมเนต จก. กับ นายศรีสุข รุ่งวิสัย ร่วมกันชดเชยเงินคืนให้สหกรณ์ฯ 529 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ย 8% ต่อปี แต่นับเวลามาถึงวันนี้ สหกรณ์ฯ ยังไม่เคยได้รับเงินตามคำสั่งศาลเลย ทางสหกรณ์ฯ ได้ว่าจ้างทนายความไปสืบทรัพย์สินของจำเลย พบว่ามีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายรายการ จึงต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอบังคับคดี เพื่อนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี แล้วจะได้นำเงินมาชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ต่อไป ส่วนอสังหาริมทรัพย์บางรายการที่ได้มีการขายให้บุคคลอื่นไปแล้ว เราก็ต้องฟ้องศาลอีกครั้งขอหาผิดโกงเจ้าหนี้ ก็เลยบอกไม่ได้ว่าจะจบลงในยุคใดสมัยใดนะครับ

คดีที่สอง ศาลตัดสินแล้วให้จำคุกจำเลยคนละ 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา คดีนี้จำเลยจำนวน 5 คนได้ยื่นอุทธรณ์และโจทก์ก็ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้ว ศาลอุทธรณ์นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นี้ เวลา 09.00 น. ครับ

คดีที่สาม ศาลตัดสินแล้ว ให้คณะกรรมการจำนวน 15 คน ร่วมกันใช้คืนเงินให้สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 5 ล้านบาท คดีนี้อยู่ระหว่างการขอคัดคำสั่งศาลเพื่อมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ครับ

คดีที่สี่ ศาลสั่งจำหน่ายคดีไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ให้โจทก์ไปตามจับตัวจำเลยคือ นายศรีสุข รุ่งวิสัย มาขึ้นศาลทางเราก็ได้ยื่นคำร้องขอคัดหมายจับแล้วครับ เมื่อได้หมายจับมาเราจะส่งหมายไปที่ สตช. และตม. เพื่อให้ช่วยตามจับตัวจำเลยต่อไปครับ รวม 110 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีอดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ของเราวมอยู่ด้วย 12 คน และศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องระหว่าง วันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 นี้

คดีที่ห้า เป็นคดีอาญาที่อัยการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนของ DSI แล้วมีมติสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศนับร้อยคน สำหรับในส่วนของสหกรณ์ฯ เราก็มีผู้ถูกฟ้องในคดีนี้อยู่สามคนคืออดีตประธานกรรมการ, อดีตรองประธานกรรมการคนที่ 1 และอดีตผู้จัดการ ศาลนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การเพื่อรวมสำนวนกับคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

คดีที่หก เป็นคดีอาญาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์อีกสี่แห่ง **รวมเป็น 6 สหกรณ์ ยื่นฟ้องคดีอาญา** กับอดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ที่พัวพันกับเรื่องล็อตเตอร์ (ที่เหลือจากการสั่งฟ้องของออส.) รวม 110 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีอดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ของเรา



รำลึกนึกถึงครู

เดือนมิถุนายน ของทุกปีโดยเฉพาะวันพฤหัสบดี ที่ 2

ของเดือน เด็กนักเรียนเตรียมตัวไหว้ครู ใครได้เป็นตัวแทนของห้องต่างต้องยินดี รู้สึกภูมิใจในเกียรติที่ได้รับมอบจากครูประจำชั้น คัดเลือกตนเป็นตัวแทน ครูเองก็พากันตื่นเต้นวันนั้นวันนี้ได้มีการเคารพเชิดชูจากศิษย์ ต่างยิ้มแย้มเบิกบานกันทั่วหน้า รับพานพุ่มดอกไม้และธูปเทียน รวมไปถึงบิดามารดาเหล่าศาสนิกชนต่างจัดเตรียมดอกไม้ให้ลูกไปบูชาครู พ่อแม่แต่ก่อนล้วนให้ความเคารพและนับถือครูที่สั่งสอนตนมา รวมทั้งการให้ความเมตตาแก่ผู้ประสิทธิประสาทวิชาแก่บุตรของตน ลูกได้มีความรู้เชิดชูสภณธวัชค์ มียศฐาบรรดาศักดิ์ ชักพวงศัตรฤกษ์ให้คนรู้จัก ลูกรักได้ดีเพราะมีครู

มาวันนี้มันเปลี่ยนไป ครูแค่เหมือนเรือจ้างสอนวิชา พ่อแม่ครูอาจารย์ต่างเหมือนคนไม่รู้จัก ไม่ได้พูดได้คุยหรือทายทักขาดความรักความเข้าใจในกันและกัน พลอยให้ลูกนั้นขาดความเคารพครู เฝื่อนไม่ได้ ดีไม่ได้เพราะกฎหมายมันกำหนดทุกวันนี้มันจึงมีศิษย์คิดคดทรยศบิดามารดา รวมทั้งปู่ย่าและตายาย ตีดาตีดการพนันสารพันจะเสเพล ปล้นฆ่าข่มขืนไม่เว้นแต่ละวัน ล้วนเป็นเด็กอายุเยาว์ กฎหมายให้อภัยขึ้นศาลคดีเด็ก ลดโทษหย่อนโทษเพราะเห็นว่าใจเบา ทำไปรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ได้รับความเสียหายจะเป็นจะตายฉันไม่รู้ ลูกของกูผิดไม่ได้ให้อนาถยกพวกตีกันนั้นเรื่องสนุก ทุกวันศุกร์มีรายการนัดหมาย มิ่งดีบ้าง

ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง

ท่านครูสุนทรภู่อดกวี

ทุกเรื่องทุกบทกลอนสอนใจยิ่ง

ขอเพียงอ่านและคิดจิตประวิง

แม้เวลากาลเนิ่นนานแล้ว

บทกวีทุกถ้อยคำจำได้ดี

กูดีบ้างล้างสถาบัน บ้างปิดถนนแข่งรถกันสนุก ไม่เคยนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น ทั้งกลางวันกลางคืนมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงต่างสำแดงเดชไม่เกรงกลัว ตำรวจจับบ้างล้มตายบ้าง ทั้งที่มีกฎหมายอยู่ในมือ เด็กทุกวันมันไม่คิดว่าชีวิตคืออะไร พ่อแม่สอนสั่งไม่ฟังแล้ว ครูใจแป้วแล้วหนอนในวันนี้ แถมมีหนี้ติดตัวกวนหัวใจ ลูกศิษย์ใครช่างหัวมัน ฉันไม่เกี่ยว เตื่อตร้อนพนักงานจัดระเบียบวินัย ต้องออกไปตามดูแลคอยแก้ไข คอยไล่จับไล่ต้อนจนอ่อนใจ ลูกของใครกันนักหนาระอาใจ

ครูมีหน้าที่ต้องสอนสั่ง เด็กไม่ฟังเอาแต่คุย ห้ามก็แล้วปรามก็แล้ว ออกนอกแนวแตกแถวเป็นประจำ ตกไม้ได้ ข้าไม้ได้ ลูกอายุเขา ส่งกันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเหนียวตีเหมือนกัน สุดท้ายนั้นอย่างที่เราเห็น เป็นธรรมดา อนิจจังอนิจจาความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ ตกตำน้ำใจหาย เรียนจบมาหางานทำกันแทบตาย ต้องมาเปิดท้ายขายของกันทั่วเมือง ลูกเรียนปริญญาตรียังไม่ถึงงานทำ เรียนต่อ ป.โท กันอีกนิด ต่างคิดว่าน่าจะดีกว่านี้แน่ ต่อไปบ้านเมืองเราคงศิวิไลซ์ ลูกใครๆเรียนกันสูงเรียนกันมาก คงจะไม่ลำบากอีกต่อไป พ่อแม่คาดหวังตั้งใจสูง ยอมกู้หนี้ให้ลูกเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ลูกของตน แต่จะพากันลำบากทำงานไม่เป็น เอ อี ซี (A E C) ปีหน้าว่าอย่างไร แรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย เข้ากันมาอีกมากมาย สู้กับเขาได้ไหมหว่า น่าคิดนะ

ดูทีวีก็เศร้าใจ ชื่องโหนๆ ที่ไล่ใจเสริมคุณค่าเสริมปัญญาแทบหาไม่เจอ มีแต่ไปเที่ยวไปกินเหล้าดาราภิรมย์ชิมรสแล้วมาโฆษณา เคยคิดใหม่ว่าคนยากจนมากมายแล้ว หนี้ครัวเรือนหนี้ในระบบสมคบกัน จนต้องมีนาโนไฟแนนซ์ขึ้นมาแล้ว มีแต่รายการปั่นนักร้องปั่นกันทุกช่องน่าห่วงมาก ประเทศไทยจะเดินหน้าส่งดารานักร้องไป A E C หรืออย่างไร คิดแล้วห่วงใยประเทศชาติจัง

ให้คณึงด้วยจิตคิดเปรมปรีดิ์

ปิ่นวจีเสกสรรล้วนเลิศหรู

กึ่งชายหญิงท่านสอนอย่างจริงจัง

ก็จะยิ่งใจสราญเบิกบานคำ

จำได้แจ้วเหมือนว่าเมื่อวานนี้

ศิษย์นี้ขอรำลึกนึกถึงครู.



สวัสดิ์ศรีศรี พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี ที่เคารพรักทุกท่าน วารสารฉบับนี้ก็จะถึงมือท่านก็ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม หรือ ไม่ก็ต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งมีสมาชิกบางท่านโทรขอให้ส่งเอกสารให้เร็วกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงจะดี เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารได้ทันเวลา คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นด้วยที่จะดำเนินการตามคำแนะนำ แต่ด้วยเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เอกสารล่าช้า เพราะเราต้องนำผลการประชุมประจำเดือน ซึ่งประชุมปลายเดือนมารายงานต่อสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน แต่อย่างไรก็ตามจะจัดทำและส่งวารสารให้ได้เร็วขึ้นครับ ในวารสารฉบับนี้มีเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังสัก 2-3 เรื่อง

เรื่องแรก เรื่องการกู้เงินส่งคืน กบข. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี ได้ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ได้อนุมัติให้กู้เงินได้จำนวน 76 รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,144,135.24 บาท ส่วนที่ไม่อนุมัตินั้นก็ยังมีหลายสาเหตุ เช่น ผิดนัดชำระหนี้ มีเงินเหลือหักไม่เพียงพอถูกฟ้องดำเนินคดี และอีกหลายสาเหตุ เป็นต้น

เรื่องที่สอง เรื่องการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ และ เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื่องในโอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี ครบรอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2558 มอบให้แก่สมาชิกทุกท่านไว้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคล และได้จัดฉลองโดยทำบุญถวายภัตตาหารพระ 9 รูป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีสมาชิกร่วมงานจำนวนมาก ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี และขณะนี้กำลังจัดส่งเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ และหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรีทุกท่าน โดย

1. สมาชิกที่สังกัดโรงเรียน สหกรณ์ฯ ได้ส่งรายชื่อของสมาชิกทุกท่าน ของแต่ละโรงเรียนไปให้ลงลายมือชื่อและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำกลับมา รับมอบเหรียญหลวงปู่ทวด และ หลวงปู่เอี่ยม ไปมอบกับทุกคนตามรายชื่อ

2. ข้าราชการบำนาญ ให้ไปรับเหรียญหลวงปู่ทวดและหลวงปู่เอี่ยม ได้ตลอดเวลาที่งานประชาสัมพันธ์ (ซึ่งขณะนี้สมาชิกได้มารับมอบไปมากแล้ว)

3. ส่วนสมาชิกที่นับถือศาสนาอื่น เมื่อแจ้งจำนวนกลับมาแล้ว สหกรณ์ฯ จะได้จัดหาสิ่งของที่เหมาะสม มอบให้ต่อไป

เรื่องที่สาม ในการจัดทำเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ และ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง มอบให้สมาชิกฯ ทุกท่านไปบูชาแล้วนั้น คณะกรรมการยังได้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวด และหลวงปู่เอี่ยม เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อผงโลหะ และเนื้อทองแดง เพื่อมอบให้สมาชิกที่มีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะนำไปบูชา เพื่อร่วมทำบุญทอดกฐิน จังหวัดเลย แล้วคงเหลือเหรียญเงินอยู่บ้างเล็กน้อย ส่วนเหรียญนวโลหะ และเหรียญทองแดงยังมีให้ท่านที่สนใจ และศรัทธาได้ร่วมบูชาอีกจำนวนหนึ่งครับ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจทุกท่าน ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่งานประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี ได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ และวันเสาร์ครึ่งวันครับ

สุดท้ายขอมอบคาถาบูชาหลวงปู่ทวดและหลวงปู่เอี่ยมให้ท่านไว้บูชาดังนี้ คือ

คาถาหลวงปู่ทวด

ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวด

“นะโม โพธิสัตว์ อาคันติมายะ อิติมะคะวา”

คาถาบูชาหลวงปู่เอี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวด

“นะโม ประฐะวะนะมาะ อาคันติมายะ อิติมะคะวา อุมะอะจัตติ”

ประกาศ

ด้วยขณะนี้ชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี ได้กำหนดไปทัศนศึกษาเพื่อศึกษาดูงานที่ “โครงการช่างหัวมัน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนสิงหาคม 2558 สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ คุณศุภวัฒน์ สุริจันทร์ โทร. 081-809-5889 และคุณณัฐฐานันท์ พัฒนพงษ์ หรือที่ สมาคมฉาบปန်းฯ โทร. 02-525-4271 ต่อ 132

สวัสดิ์ศรีศรี

ต่อจากหน้า 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบทบุรี จำกัด หนึ่ง การอบรมครั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ อยากรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรมจึงแบ่งคนเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่ 1 แบ่งเป็นรุ่นดังนี้

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย และระดับปฐมศึกษาทุกสังกัด

รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด

สำหรับข้อที่ 2 จัดอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 200 คนเช่นเดียวกัน จัดอบรมวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 1 ผู้อบรมเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังกัดสถานศึกษา เอกชน และเทศบาล รุ่นที่ 2 ผู้อบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังกัดสถานศึกษาภาครัฐ อบจ. และอบต. การอบรมทั้ง 2 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้รับเอกสารพร้อมกับวุฒิบัตร ก็ขอเชิญชวนผู้สนใจแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับที่สหกรณ์ฯ ส่งไปให้ที่โรงเรียนแล้ว ทั้งหมดคงเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบทบุรี จำกัด ในรอบเดือนที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า โชคดี มีความสุข ทั้งกายและใจ

สวัสดิ์ศิริชัย

ต่อจากหน้า 4

รวมอยู่ด้วย 12 คน และศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 นี้

คดีที่เจ็ด เป็นคดีสืบเนื่องจากเรื่องถือเตอร์ศรีศรีครีบ เพื่อนสมาชิกคงจำได้ว่าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ได้รับจ้างนองที่ดินที่จังหวัดน่าน 989 ไร่ โดยนำหลักฐานหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินว่ามีมูลค่า 504 ล้านบาท มาแสดงต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเอาเงินสดคืนจาก บ.เทวสิทธิพิพินเนต จก.ได้ จึงเอาโฉนดที่ดินมาจ้างนองเป็นประกัน มีกำหนด 2 ปี ต่อมาคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 53 จึงทำการสอบสวนหนี้ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน จึงทราบความจริงว่าที่ดินนั้นมีมูลค่าราคาประเมินเพียง 43 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคดีที่สงสัยงอละครีบ ณ บัดนี้ เเลยเวลา 2 ปี ไม่มีใครมาไถ่ถอน จึงตกเป็นภาระของสหกรณ์ฯ ที่ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อขอบังคับจ้างนองที่ดินในจังหวัดน่าน ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้บังคับจ้างนองโดยยึดเอาที่ดินนั้น มาขายทอดตลาด ก่อนจะทำการขายทอดตลาดจังหวัดเชียงใหม่(ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่)เพื่อขอ

บังคับจ้างนองที่ดินในจังหวัดน่าน ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้บังคับจ้างนองโดยยึดเอาที่ดินนั้นมาขายทอดตลาด ก่อนจะทำการขายทอดตลาด สหกรณ์ฯ ต้องส่งฝ่ายกฎหมายไปตั้งเรื่องบังคับคดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก่อน แล้วนำเอกสารจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ ไปยื่นขอตั้งเรื่องบังคับคดีที่ศาลจังหวัดน่าน เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานบังคับคดีที่อำเภอปัว แต่เนื่องจากทรัพย์นี้มีมูลค่าสูงเกิน 50 ล้าน สำนักงานบังคับคดีที่อำเภอปัวจะต้องรายงานไปยังกรมบังคับคดีก่อน จึงจะทำการขายทอดตลาดได้ต่อไป หลังจากขายทอดตลาดแล้วผมเชื่อว่าสหกรณ์ฯ จะได้เงินมาไม่พอกับหนี้แน่นอน ก็ต้องดำเนินการสืบทรัพย์จำเลยต่อไป เหนื่อยมัยครีบ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหน้าวัดสโสมสร ยังไม่มีความคืบหน้าเลยครีบ ศาลจังหวัดน่านพบุรี มีคำสั่งเลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องออกไปเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ผมเองในฐานะผู้รับมอบอำนาจโจทก์ก็คงต้องไปให้ปากคำต่อศาล พร้อมด้วยท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสโสมสร ท่านสุรพล สิทธิมงคล ที่ทางสหกรณ์ฯ ขอให้ช่วยเป็นพยานโจทก์อีก 1 ท่าน ก็ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครีบ พบกันใหม่ฉบับหน้า คงมีเรื่องสำคัญๆ ที่จะนำมาเล่าให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบต่อไปนะครีบ

สวัสดิ์ศิริชัย

ต่อจากหน้า 5

การติดตามหนี้สินประจำเดือน เมษายน 2558

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 159 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,156,684.75	บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 114 ราย	ได้รับชำระหนี้	2,037,207.50	บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระ		3,193,892.25	บาท
สรุปในการติดตามหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนมีนาคม 2558	ได้รับ	23,139,151.75	บาท
เดือนเมษายน 2558	ติดตามหนี้	3,193,892.25	บาท
รวมเป็นเงิน		26,333,044.00	บาท



สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน...พบกันในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งในเดือนนี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดี คือ การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ทราบความชัดเจนของการปรับเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไปและทาง ก.ค.ศ. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกำหนดบัญชีเงินเดือนแนบท้าย เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ทันในเดือนมิถุนายนนี้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยครู คศ.2 ลงมาได้ปรับมากหน่อย ส่วนครู คศ.3 ถึง คศ.5 ก็ยังไม่แน่ใจว่าการปรับเงินเดือนครั้งนี้จะได้รับผลดีมากน้อยแค่ไหน ก็ขอให้รอรับเงินเดือนใหม่และเงินตกเบิกย้อนหลังกันได้เลยนะครับ

ในฉบับนี้ ผมจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 ให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ตามความจำเป็นของสมาชิก ดังนี้

1) การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน การกู้ประเภทนี้ แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบปกติ กำหนดวงเงินให้ เท่าครึ่งของเงินได้

รายเดือนของผู้กู้ แต่ไม่เกิน 70,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิกที่เข้าใหม่ ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือนและให้กู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ที่สหกรณ์ในทุกวันทำการ ตามแบบสัญญาการกู้ของสหกรณ์ และต้องมีลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษารับรองมาด้วย เมื่อยื่นกู้แล้ว สมาชิกก็รอรับเงินได้เลย ส่วนอีกระบบ คือ การให้กู้แบบกระแสรายวัน กว. หรือระบบ ATM ซึ่งกำหนดวงเงินกู้ให้ได้เท่ากับจำนวนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ยื่นกู้ภายในวันที่ 1- 10 ของเดือนได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินกู้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ถ้ายื่นกู้หลังวันที่ 10 ของเดือน ก็จะได้รับเงิน ช่วงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และทำบัตร ATM เพื่อกดกู้เงินและถอนเงินตามต้องการ

2) การกู้สามัญ การกู้ประเภทนี้ ก็แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ เป็นการกู้สามัญทั่วไป และการกู้สวัสดิการ เพื่อการศึกษาและโครงการประกอบอาชีพเสริม การกู้สามัญ กำหนดวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 24 เท่าของเงินได้รายเดือน และรวมกับค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดและกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท การยื่นกู้ ภายในวันที่ 1 ถึง 10 ของเดือน ได้รับเงินในวันสิ้นเดือน ถ้ายื่นหลังวันที่ 10 ของเดือน จะได้รับเงินในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้

3) ส่วนการกู้สวัสดิการ เพื่อการศึกษาและโครงการประกอบอาชีพเสริมรายได้ เป็นการขอกู้เพื่อดำเนินการตามโครงการหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลังจากที่มีการกู้สามัญแบบทั่วไปแล้ว สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 700,000 บาท ยื่นกู้ได้ ภายในวันที่ 1 - 10 ของเดือน จะได้รับเงินช่วงสิ้นเดือน



ข่าว จาก สมาคมพัฒนากิจ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ-02-496-1252
 นฤตม แสงเขียวงาม 081-306-5352

เนื่องในวาระสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ครบรอบ 12 ปี จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

1. รับสมัครสมาชิกสามัญ

- (1) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ. 2493)
- (2) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด

จำกัด

2. รับสมัครสมาชิกสมทบ (ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด)

- (1) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ. 2493)
- (2) เป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตร หรือเป็นบิดา - มารดา หรือเป็นพี่-น้อง(บิดา-มารดาเดียวกัน) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด

การยื่นใบสมัคร

- (1) สมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสมาคมฯ ในวันเปิดทำการ และมีสมาชิกของสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน
- (2) สมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ด้วยตนเองและต้องให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ที่ผู้สมัครอ้างถึงความผูกพัน เป็นผู้นำมาสมัคร ณ สำนักงานของสมาคมฯ ในวันเปิดทำการและมีสมาชิกของสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน

หลักฐานการสมัครมีดังนี้

- (1) สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, ผู้รับผลประโยชน์ และสมาชิกสามัญ (กรณีสมาชิกสมทบ)
- (2) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ผู้สมัคร, ผู้รับผลประโยชน์ และสมาชิกสามัญ (กรณีสมาชิกสมทบ)
- (4) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาล

ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- (1) ค่าสมัคร เป็นเงิน 50 บาท
- (2) ค่าบำรุงสมาคมรายปี เป็นเงิน 50 บาท
- (3) ค่าบำรุงพิเศษ เป็นเงิน 8,700 บาท
- (4) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ในวันทำการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร. 02-9698201-2 ต่อ 132 และ 02-9698841)

***** สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด สามารถเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต่อได้**

3. ข่าวจากสสอค. (ครูไทย) และ สส.ชสอ. (ชุมนุมแห่งประเทศไทย) สมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2558

3.1 สสอค. ให้สมาชิกมาชำระเงิน พร้อมเขียนใบอุทธรณ์ และนำไปรับรองแพทย์ของรัฐบาลมายื่นเพื่อขอคืนสภาพสมาชิกโดยที่ยังไม่ต้องชำระเงิน

3.2 สส.ชสอ. ให้สมาชิกมาชำระเงิน พร้อมเขียนใบอุทธรณ์ และนำไปรับรองแพทย์ของรัฐบาลมายื่นเพื่อขอคืนสภาพสมาชิก เพื่อให้ทางสมาคมพิจารณาผลการยื่นอุทธรณ์ภายหลัง

3.3 สมาชิกสสอค.และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางสมาคมฯ จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพทุกกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ สมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์

1. ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 3 ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	กองทุน 10 ล้าน	40-50ปี สหกรณ์ฯ	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นางวิมล เสนา	63 ปี	ภาวะติดเชือรุนแรง	20,000.-	110,000.-	268,664	-	-
2	น.ส.บุญสม บุญวัฒน์	71 ปี	ติดเชื้ทางเดินปัสสาวะ	30,000.-	130,000.-	268,579	576,000	576,000
3	น.ส.ธัญฉัตร สวัสดิ์จิตขจร	43 ปี	เสียชีวิตจากการกดรัดบริเวณลำคอ	อายุสมาชิกไม่ถึงเกณฑ์	50,000.-	268,325	-	-

ต่อจากหน้า 3

จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ เรายังมีปริมาณธุรกิจที่สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด สมาชิกสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการและสำหรับสมาชิกหน่วยบ้านนาญท่านสามารถไปติดต่อที่สหกรณ์ฯ เพื่อขอรับวัตถุดิบ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ทำไว้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ประกอบด้วยเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ และเหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสวนสูง ท่านไปติดต่อประชาสัมพันธ์แล้วขอรับได้เลยครับ

อีกเรื่องหนึ่งคือ การทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แจ้งต่อสหกรณ์ฯ ขอความกรุณาได้โปรดไปแสดงเจตนาได้ที่สหกรณ์ฯ โดยเตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ยื่นเอกสารที่ฝ่ายกฎหมาย ชั้น 3) ไปติดต่อโดยด่วนนะครับ เพื่อความสะดวกแก่ทายาทของท่าน

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ต่อจากหน้า 8

4) การกู้พิเศษ คือเป็นการกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการอันจำเป็นอื่น โดยสหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีเงินกู้พิเศษ เพื่อบริการแก่สมาชิกที่มีความประสงค์ต้องการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย หรือต้องการใช้เงินจำนวนมาก และผ่อนชำระในระยะยาว 180 งวด หรือถ้ามีความจำเป็นอาจขอขยายเวลาได้ถึง 300 งวด แต่ต้องส่งชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 75 ปี กำหนด วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ได้แก่ ที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน พันธบัตรรัฐบาล เอกสารการฝากเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยยื่นกู้ได้ ภายในวันที่ 1 - สิ้นเดือน และได้รับเงินกู้ในวันสิ้นเดือนถัดไป สมาชิกที่ต้องการกู้พิเศษจะต้อง เป็นสมาชิกมาแล้วครบ 1 ปี และต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ

5) การกู้พิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูงเป็นการให้กู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นหนี้นอกระบบ หรือเป็นหนี้จากการใช้บัตรเครดิตต่างๆ ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง สหกรณ์กำหนด วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท ยื่นกู้ได้ ภายในวันที่ 1 - 10 ของเดือน จะได้รับเงินช่วงสิ้นเดือน

สำหรับการส่งชำระเงินทุกประเภท สมาชิกต้องชำระโดยวิธีการหักเงินเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายเท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้ด้วยนะครับ ส่วนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ก็เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด ได้รับเงินเดือนใหม่แล้ว ฐานเงินเดือนมากขึ้น เพื่อนสมาชิกก็เตรียมขอกู้ใหม่ตามความจำเป็นได้เลยนะครับ

สวัสดีครับ





สวัสดิ์ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบทบุรีทุกท่านครับ สำหรับท่านสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ โรงเรียนสถานศึกษาเปิดเทอมเดือนกว่าๆแล้ว ส่วนท่านที่เกษียณราชการแล้วก็คงประกอบภารกิจที่ท่านทำอยู่ต่อไป ก็ขอให้มีความสุขกับงานที่ท่านทำทุกคนนะครับ วารสารฉบับนี้มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกสอบถามกันมา ขอตอบดังนี้ครับ

ถาม

ดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 15 ปี มีความประสงค์จะขอกู้พิเศษเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมสามารถใช้หลักทรัพย์คือคอนโดมิเนียมที่จะซื้อจกจำหน่ายกับทางสหกรณ์ฯ ได้หรือไม่

ตอบ

ตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดปี พ.ศ.2557 สมาชิกสามารถกู้พิเศษโดยใช้หลักทรัพย์ คือ คอนโดมิเนียม จกจำหน่ายกับทางสหกรณ์ฯ ได้ครับ แต่มีเงื่อนไขคือ

- ต้องเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งก่อสร้างใหม่ไม่เกิน 3 ปี หากก่อสร้างมานานเกิน 3 ปี ไม่สามารถใช้ประกอบการกู้พิเศษ (ไม่รับจกจำหน่าย)

- วงเงินการให้กู้พิเศษโดยใช้คอนโดมิเนียมจกจำหน่ายทางสหกรณ์ฯ จะพิจารณาให้กู้ในวงเงิน 70% ของราคาประเมินของคอนโดมิเนียม แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ถาม

การขอทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก โดยใช้เกณฑ์ต้องเคยได้รับทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำให้การขอทุนในครั้งต่อไปต้องรอค่อนข้างนาน สหกรณ์ฯ จะมีโอกาสปรับระยะเวลาให้สั้นลงเป็น 2 ปีได้ไหมครับ

ตอบ

หลักเกณฑ์การให้ทุนแก่บุตรของสมาชิกดังกล่าวได้มีการพูดคุยหารือในคณะกรรมการฯ บ้างแล้วครับ แต่กรรมการส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ควรเว้นระยะ 3 ปี ยังเหมาะสมอยู่ ดังนั้นในช่วงนี้ก็ยังไม่ปรับ แม้ว่า 2 ปีนี้ จะมีเงินเหลือจากวงเงินที่ทางสหกรณ์ฯ ตั้งไว้ก็ตาม แต่อาจมีที่ปรับเพิ่มระดับการศึกษาของบุตรสมาชิกที่เดิมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถม มัธยม และอุดมศึกษาโดยเพิ่มระดับอนุบาลให้ปีต่อไปเป็น 4 ระดับ ครับ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกในการรับเงินปันผล

และเฉลี่ยคืนประจำปี 2558 ขอให้สมาชิกทุกท่าน

ที่ยังไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

ดังกล่าวเข้าบัญชี โดยสหกรณ์ฯ จะทำการโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีที่ท่านแจ้งให้

เฉพาะธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น กำหนดส่งหมายเลขบัญชี

ธนาคารดังกล่าวไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดนตรี จิตตะวิกุล
โทร:086-785-5382



พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สหกรณ์ฯ ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด

ทุกระดับประถมศึกษา

7 มิถุนายน 2558



ทุกระดับมัธยมศึกษา



ทุกระดับอุดมศึกษา

การพิจารณา ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก
ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ครับ

- ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท มีสมาชิก
ยื่นคำขอมา 125 ราย ขาดคุณสมบัติ 8 ราย คงอนุมัติ
117 ราย เป็นเงิน 234,000.00 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท มีสมาชิก
ยื่นคำขอมา 139 ราย ขาดคุณสมบัติ 3 ราย คงอนุมัติ
136 ราย เป็นเงิน 408,000.00 บาท
 - ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท มีสมาชิก
ยื่นคำขอมา 118 ราย ขาดคุณสมบัติ 5 ราย คงอนุมัติ
113 ราย เป็นเงิน 452,000.00 บาท
- รวม 3 ระดับ มีผู้ยื่นคำขอรับทุนมา 382 ราย ขาด
คุณสมบัติ 16 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดคุณสมบัติในข้อ
6.4 คือ การตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด
ชุดที่ 56 ปี 2558

เจ้าของ ที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด
บรรณาธิการ	นายบัณฑิตย์ กองกุล, นายมานัส บวรจงใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
	นายนฤตม แสงเขียวงาม
	นายสม จงการ
	นายเสมอ ทองดอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายชวิน บูนสมาน
	นายวันชัย ศรีเพ็ง
	นายดนตรี จิตตะวิกุล
	นายจรัส ตันติพิบูลย์
	นายวิทยา กวาทินต์
	นายวิชัย ทับคล้าย
	ดร.ฉัตรชัย อารมครบุรี
	นายวารณสูตร พันธะเกียรติ
	นายอาทิตย์ บำทอง



สหกรณ์ครุพนันธ์
www.ntbcoop.com

ชุดที่ 56 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2558

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com